

Số: 58 /BC-HĐND

Đức Phố, ngày 18 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

**Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ**

Thực hiện Công văn số 261-CV/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phố về sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Thường trực HĐND thị xã báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức quán triệt đến từng thành viên trong Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thị xã về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được Thường trực HĐND thị xã quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Qua học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên, công chức là đại biểu HĐND thị xã đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức xây dựng Đảng, có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức.

2. Kết quả tự phê bình và phê bình

Hàng năm, Thường trực HĐND thị xã đã nghiêm túc đưa vào nội dung kiểm điểm tập thể HĐND, cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên, đại biểu HĐND những nội dung quy định theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị nội dung, đề cương xây dựng báo cáo trước khi tiến hành kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Thường trực HĐND và cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND thị xã, Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách HĐND thị xã, phường được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, có đánh giá, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung làm rõ

những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; xác định trách nhiệm cá nhân đặt trong mối quan hệ với tập thể.

Việc tiến hành kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, phân tích làm rõ những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân.

- Kết quả kiểm điểm của tập thể: Năm 2018, tập thể Thường trực HĐND đã được Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Ban Thường vụ Thị ủy) gợi ý kiểm điểm về nội dung giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư, đã chỉ ra những khuyết điểm của Thường trực HĐND thị xã như sau: Chưa tiến hành thực hiện giám sát tình hình triển khai các dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài; dự án đường Quốc lộ 1A-Mỹ Á-Khu Công nghiệp Phổ Phong; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức; công trình sửa chữa, nâng cấp đường Phổ Minh - Phổ Văn; Chưa quyết liệt theo đuổi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

- Kết quả khắc phục:

Trong năm 2019, Thường trực HĐND thị xã đã tập trung khắc phục được các khuyết điểm đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm năm 2018 cụ thể như sau:

+ Đã tổ chức giám sát về tình hình triển khai thực hiện các dự án do UBND huyện (nay là UBND thị xã) là chủ đầu tư trên địa bàn thị xã chậm nghiệm thu, quyết toán, đưa vào sử dụng: Hồ chứa nước Cây Xoài; đường Quốc lộ 1A-Mỹ Á-KCN Phổ Phong; đường Quốc lộ 1A-Phổ Vinh; đường Quốc lộ 1A-Mỹ Á (giai đoạn 2); Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh; Nâng cấp đường Phổ Minh - Phổ Văn và có văn bản Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Thị ủy) để có lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm của UBND trong quá trình thực hiện, đồng thời có văn bản kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND để báo cáo với kỳ họp HĐND gần nhất.

+ Tiến hành phiên họp chất vấn, giải trình đối với UBND thị xã giữa 2 kỳ họp HĐND thị xã. Nội dung: triển khai, tổ chức thực hiện các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư chậm hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán tồn đọng qua nhiều năm; các dự án được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước từ 2013 -2018; các dự án được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên từ năm 2010-2015 trên địa bàn thị xã (*trước khi tiến hành phiên chất vấn, Thường trực HĐND thị xã tổ chức khảo sát đối với các dự án này*).

Từ kết quả kiểm điểm, khẳng định tập thể Thường trực HĐND thị xã đã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức hoạt động, những khuyết điểm, hạn chế được gợi ý kiểm điểm đã được triển khai khắc phục, kết quả đã khắc phục xong; gương mẫu, ý thức tự giác rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân.

3. *Kết quả khác trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII*

- *Công tác đánh giá cán bộ*: Hằng năm, Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành đánh giá đúng năng lực, phẩm chất và phân loại đúng mức hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. 100% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

- *Công tác theo dõi, giám sát*: Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã thực hiện đảm bảo, hoàn thành tốt theo chương trình giám sát hằng năm đã được HĐND thị xã thông qua.

- *Công tác bảo vệ chính trị nội bộ*: Thực hiện tốt việc bảo vệ chính trị nội bộ, cảnh giác với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

- *Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ*: Thường trực HĐND thị xã đã cử 01 đồng chí Phó Ban chuyên trách (Ban Kinh tế - xã hội) đi đào tạo lớp cao cấp chính trị tại Trường chính trị tỉnh khóa 2019-2020.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy việc tiếp thu, triển khai việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai. Từ đó đưa ra giải pháp, phương pháp hiệu quả, thiết thực để khắc phục, rèn luyện bản thân và tích cực đóng góp, chung sức xây dựng tập thể, tổ chức ngày càng vững mạnh.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt yêu cầu đề ra. Với tinh thần tự soi, tự sửa, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4, tập trung làm rõ, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục. Những nội dung gợi ý kiểm điểm được tiếp thu, giải trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định phương hướng khắc phục và những việc cần làm ngay.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, công chức, đảng viên là đại biểu HĐND chưa mạnh dạn, còn biểu hiện nể nang, chưa đi sâu phân tích, làm rõ những nguyên nhân của những khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

- Việc phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế.

3. Bài học kinh nghiệm

- Nhận thức đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Gương mẫu và đi đầu tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, xác định rõ vai trò, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, đánh giá xếp loại cuối năm.

Thứ tư, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm. Đồng thời, tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Thị ủy (báo cáo);
- TTHĐND thị xã;
- Cơ quan TC-NV thị xã;
- Lưu: VT, CVVP_{Quý}.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH



Võ Văn Sáu